

Hội p Hội Doanh Nhân Việt M sđ đón tiếp Th Träng B Công Chánh t VN đ n ch i golf
Gilroy



Nhäng bä mät näi trong Häi p Häi Doanh Thäng Viät - M

Washington DC (04-3-2010): Mät nguän tin tä Hoa Thänh Đän häm Thä Tä 03-3-2010 cho hay
väo chiäu thä Hai 01-3-2010 väa qua, các giäi chäc vä ngoäi giao và an ninh häi ngoäi
vä đäng nhäng vä chäc mäng träc tin TT Hoa Kä Barack Obama sáng Thä Sáu 26-2-2010 đä
đäng nhäng một Viät Kiäu yäu näng làm cäng tác viän cäa Hà Näi là ông David Đäng vào
làm cäng tác viän thäc cäa Quä Tài Trä Giáo Däc Viät Nam (Vietnam Education Foundation
- viät tät VEF) do Tòa Bäch äc đäu hành (<http://home.vef.gov/>).

Täi Sao TT Barack Obama Bä NHiäm David Đäng ?

Thông Cáo đä ngày 26-02-2010 cäa văn phòng báo chí Tòa Bäch äc đäng täa đä "President
Obama announces more key Administration Posts" gäi cho các cä quan báo chí, truyän thông
Hoa Kä và quäc tä cũng nhä Bä Ngoäi giao các näng; đäng thäi thông báo cho Chính Phä näng
Cäng Hòa XHCN Viät Nam biät räng TT Obama väa bä nhiäm mät sä chäc vä ; trong đó bä
nhiäm 2 nhän vät tăng cäng vào Quä Tài Trä Giáo Däc Viät Nam (Vietnam Education

Foundation - VEF). Một trong 2 nhân vật nầy là ông Việt Kiều mà tên là David Dông là người thân của n và Hà Nội và vợ của Hà Nội đổi đổi hai từ Việt Kiều yêu nước để c thể ch c t i H i tr i ng M Đình Hà Nội trong 3 ngày từ 21 đến 23-11-2009 và qua. Người kia là bà Marjorie Margolies là sáng lập viên kiêm Chủ Trì Chủ Trì Thăng Tiến Ph N Th Gi i chuyên t v n và huấn luyện cho ph n trên khắp các châu c. Bà cũng còn là cựu Giáo sư Đ i H c, cựu Dân Bi u đ n v 13 Pennsylvania.

Trong phần b nhiệm ông David Dông, b n thông cáo báo chí của Tòa B ch c vi t r ng: "David Dông, để c b nhiệm là y Viên của Qu Tài Tr Giáo Đ c Vi t Nam."

David Dông là Chủ Trì kiêm Trì Giám Đ c của Công ty California Waste Solutions. Ông Dông cũng ph trách đi u hành Vietnam Waste Solutions là ho t đ ng n c ngoài của công ty n y. Một th i gian ng n sau khi di c đ n Hoa K vào năm 1979, ông ta thành lập hãng CoGiDo tái chế ph li u t i Oakland, California. Sau khi bán Công ty CoGiDo và tr c khi thành lập Công Ty xử lý rác th i California Waste Solutions, ông Dông t ng gi c v Trì ng Qu n Lý (General Manager) và Giám Đ c Kinh Doanh (Marketing Manager) cho một Công Ty l n v x lý và tái chế rác của Hoa K. Ông ta đang ph c v là Ủy Viên Giao Đ ch (Commissioner) v gi m thi u rác th i và tái chế rác t i Oakland, Ủy Viên Giao Đ ch v Th ng M i Qu c T t i Oakland, Chủ Trì Hội Đ ng Giám Đ c (Chairman of the Board of Directors) của Hiệp Hội các Doanh Nhân Việt M (the Vietnamese American Entrepreneur Association), là một Giám Đ c trong Ban Giám Đ c của Phòng Th ng M i Thung Lũng Đ n T (a Director on the Board of Directors for the Silicon Valley Chamber of Commerce), và là một Ủy Viên trong thể ch c Phòng Th ng M i của Á Châu Thái Bình Đ ng t i Sacramento (and a Member of the Sacramento Asian Pacific Chamber of Commerce). Ông Dông r t tích c c trong các ho t đ ng thể thi n t i đ a ph ng và ch ng trình ki n t o vi c làm."

QU TÀI TR GIÁO Đ C VI T NAM (VEF) LÀ GÌ ?

30 tháng 4 năm 1975, khi Công Sản B c Việt chi m hoàn toàn Miền Nam Việt Nam, một số t n vi n tr quân s của Hoa K dành cho VNCH ch a đ c tháo khoán h t. Số còn l i trên 45 Tri u M Kim ch a k p giao cho VNCH thì Công Sản B c Việt (CSBV) đã xua quân chi m dinh Đ c L p vào ngày 30-4-1975.

Sau khi chi m Miền Nam xong, CSBV cho đổi tên n c Việt Nam Dân Chủ Công Hòa thành tên Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và đã g i th cho chính ph và Quốc Hội Hoa K đòi trao đ s t n trên 45 Tri u M -Kim còn l i trong kho n đ chi vi n tr cho VNCH mà ch a k p

trao. Hoa Kỳ quyết định không chuyển nhượng số tiền đó cho Cộng Sản Việt Nam (CSVN).

Tháng 11 năm 2000, trước khi mãn nhiệm kỳ cuối cùng, TT Hoa Kỳ Bill Clinton đã thăm Việt Nam. Trong cuộc họp với Hà Nội, phía CSVN đã đề nghị yêu cầu Hoa Kỳ chuyển giao số tiền trên 45 Triệu USD -Kim đã đóng góp cho VNCH thì nay chuyển cho Hà Nội vì CSVN cho rằng Hà Nội nay tiếp nhận VNCH là phe thua cuộc.

TT Bill Clinton sau đó theo luật của Quốc Hội Hoa Kỳ và quyết định dùng số tiền trên 45 Triệu USD Kim nộp vào việc thành lập Quỹ Tài Trợ Giáo Dục Việt Nam (Vietnam Education Foundation - VEF) để giúp phát triển và Giáo Dục cho Việt Nam. Quỹ nộp trong những năm qua đã tài trợ cho các ngành ở Việt Nam sau khi tốt nghiệp Đại Học để các nhà học bổng đến Hoa Kỳ theo học các ngành về Cao Học, Tiến Sĩ; cũng như tài trợ việc trao đổi các chương trình giáo dục, đào tạo giáo sư cho các Đại Học Việt Nam.

Quỹ Tài Trợ Giáo Dục Việt Nam mang tên "Vietnam Education Foundation" - (VEF) được quản trị bởi một Hội Đồng, bao gồm:

- Đại diện Chính Phủ Hoa Kỳ : Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ ; Bộ Trưởng Giáo Dục Hoa Kỳ ; Bộ Trưởng Ngân Khố Hoa Kỳ .
- Đại diện Quốc Hội Hoa Kỳ : 1 Trưởng Ngoại Nghị Sĩ thuộc Đảng Dân Chủ và 1 TNS thuộc Đảng Cộng Hòa; 1 Dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ và 1 DB thuộc Đảng Cộng Hòa.
- Các Ủy Viên gồm có 6 ghế với nhiệm kỳ là 3 năm, trong đó các Ủy viên sẽ do các Dân Biểu và Trưởng Ngoại Nghị Sĩ của hai Đảng đề cử và căn cứ trên các đề cử này, Tổng Trưởng Hoa Kỳ sẽ bổ nhiệm.

Đáng thú vị của TT George W. Bush của Đảng Cộng Hòa, Quỹ VEF có ông Triệu Phát là chủ nhân của Công Phúc Lạc Thị tại Nam California, và Giáo sư Đình Việt đầu tiên của các Dân Biểu, Nghị Sĩ Đảng Cộng Hòa đề cử. Hiện nay Ông Triệu Phát đã hết nhiệm kỳ, và có 2 ghế trống để bổ túc, trong đó ông Việt Kiều Yêu Nước David Dáng, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Hội Doanh Nhân Việt Mỹ đề cử các dân biểu như Mike Hondon, Joseph Cao, DB Tiểu bang Trun Thái Văn và nhất là bà Dân Biểu Da Đen Barbara Lee ở chung thành phố Oakland với ông David Dáng ký tên đề cử lên Quốc Hội và TT Barack Obama. Bà Barbara Lee gốc Da Đen, sinh ngày 16-7-1946 thuộc Đảng Dân Chủ, đã được cử Dân Biểu Hội Viên tại Khu Vác 9 tại Oakland, bang California, là người hỗ trợ mạnh mẽ cho ông David Dáng vì ông này là người tài trợ cho bà này mới khi tranh cử. Bà DB Barbara Lee rất thân với TT Barack Obama và Hà Nội đang dùng David Dáng chuyển tiền nói chuyện Tòa Bạch Ốc thông qua bà DB Barbara Lee và

mở đầu vài đầu tuần khác.

THáNG CHáC ĂN MáNG TáI GILROY NGÀY THá BáY 06-3-2010

Tin tức từ Hà Nội và đầu các giới chức Hoa Kỳ tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn xác nhận rằng đã chào mừng niềm vui mới, ông David Dáng và Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Mỹ (Vietnamese American Entrepreneurs Association - VAEA) do ông và nhóm Luật sư Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Việt trong Hội này như Ls Nguyễn Hữu Liêm, Tổng Thư Ký Hội là Ls Vũ Ngọc Trác sẽ tổ chức một chương trình đón tiếp quý mô ông Thủ Trưởng Bộ Công Thương Việt Nam tại Hà Nội đầu tiên tại một, tiệc tùng và chơi Golf với các doanh gia Việt Mỹ vùng Vịnh Bắc California vào ngày Thứ Bảy 06-3-2010 tại một sân Golf trong khu Country Club ở thành phố Gilroy gần San Jose, nơi mà trước đây nhóm thân Hà Nội đã từng tổ chức tiệc chia tay với cựu Tổng Lãnh Sự Trần Tuấn Anh khi ông này mãn nhiệm kỳ trở về Việt Nam. Ông David Dáng vừa tại Việt Nam trở lại Bộ California vào cuối tháng 2/2010 sau khi ông ra Hà Nội tiếp tục công tác giúp đỡ cho cuộc họp của Thủ Trưởng Bộ Công Thương Việt Nam đến gặp các doanh nhân người Mỹ gốc Việt vùng Vịnh Silicon Valley và các nhà đầu tư Hoa Kỳ sẽ tổ chức từ 10:00AM ngày Thứ Bảy 06-3-2010 tại đây tại Country Club vùng Gilroy, sát nách San Jose thuộc Bộ California. Sẽ dĩ ông David Dáng và Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Mỹ chọn địa điểm này vì an toàn không ai đến bị u tình chương phá vỡ. Sẽ có một vài nhân vật báo chí truyền thông thân CSVN và vài ông cố viên sẽ có mặt trong buổi tiệc liên hoan này.

Các giới chức Hà Nội có niềm vui phát triển và theo dõi người Việt Nác Ngoài đánh giá rất cao tài tổ chức của ông David Dáng và Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Mỹ (VAEA). Ông Nguyễn Sĩ Việt Nam xem tổ chức này là nhân tố thúc đẩy và phát triển thành công Nghị Quyết 36 của Đảng để chăm lo đời sống và tinh thần cho cộng đồng người Việt Nác Ngoài mà Đảng CSVN cho là "Khúc ruột ngàn dặm".

HIáP HáI DOANH NHÂN VIỆT Má VAEA LÀ GÌ ?

Hiệp Hội Doanh Nhân Việt-Mỹ (Vietnamese- American Entrepreneurs Association, viết tắt VAEA). Trong Thủ Chúc Tết Năm Canh Dần 2010 được đăng tại Website : <http://vaeaonline.org/> ghi rõ rằng:

VAEA là một tổ chức không lợi nhuận do các doanh nhân Việt-Mỹ thành lập từ năm 2007 tại vùng

Vän San Francisco. Chä tiêu cäa Häi là läy cäng đäng ngäi Viät Hoa Kä làm cä bän, väi mäc đäch giúp đä, täo đäi u käi n và cä häi, hä trä cho doanh nhän gäc Viät Hoa Kä phát triän kinh doanh täi Hoa Kä và trên khäp thä giäi.

Häi VAEA quan niäm räng khi cäng đäng ngäi Viät täi Hoa Kä đã län mänh, thì ngoài nhäng nhu cäu vä chính trä và xã häi, säc mänh kinh tä cäa ngäi Viät täi quäc gia sä täi này cũng phäi đäng cä häi thäng tiän nhiäu hän näa trên phäng diän tä chäc. "Chúng ta phäi có tiäng nói täp thä, có cä häi và cä chä đäng doanh nhän có thä thông tin län nhau, trao truyän nhäng kinh nghiäm kinh doanh, cũng nhä là đä đät nhäng nguyän väng cäa cäng đäng đän các giäi cä thäm quyän liän hä. Mäi doanh nhän Viät Nam là mät säc mänh väi nhiäu khä năng. Nhäng säc mänh cá nhän không thôi thì chäa đä. Häi VAEA hy väng là mät täp häp cäa nhäng con ngäi doanh nghiäp Viät Nam täi Hoa Kä muän cùng nhau đi xa hän trên con đäng kinh tä cho bän thân và cho cä cäng đäng.

Vì läy cä bän tä cäng đäng ngäi Viät täi Hoa Kä mà chä yäu là cäng đäng Viät Nam täi vùng Vän và bang California, Häi VAEA đät tät cä các chä tiêu hoät đäng nhäm phäc vä quyän läi cho các doanh nhän và cäng đäng vùng này. Do đó, chúng tôi muän có nhiäu hän nhäng cä häi tiäp xúc đäng bào cäa mäi giäi, nhät là các doanh nghiäp, đä đäc läng nghe nhäng gì mà cäng đäng muän truyän đät.

Trong tinh thän phäc vä và täng trä nêu trên, Häi VAEA sä cä gäng mang lai cäp nhiäu quyän läi cho häi viên tham đä. Chúng tôi sä khai mä và tranh đäu thêm nhäng cä häi cho các doanh nhän gäc Viät đäng cäng tham gia vào các đä án täi đäa phäng và các vùng lân cän. VAEA sä nhän danh tä chäc đäng bäo vä tiäng nói và quyän läi cho häi viên trên khäp thä giäi. Đây cũng là mät chiäc cäu näi cho các doanh nhän tìm đän väi nhau trong nhäng lãnh väc kinh doanh vän cän nhiäu sä tham vän và tài trä.

Trong tình träng suy thoái cäa kinh tä Hoa Kä và toàn cäu hiän nay, hän bao giä hät, vai trò cäa Häi VAEA cän có sä giúp đä, tham đä, và äng hä cäa cäng đäng, cũng nhä cuä các doanh nghiäp. Trong nhäng ngày täi, chúng tôi sä thông tin nhiäu hän vä cä cäu tä chäc, nhän sä, vän phòng, liên läc đä có thä hoàn thiän nhäng mäc tiêu đã đäng đä ra nhä trên.

Trong năm 2007-2008, Chä Täch Hiäp Häi VAEA là ông SANG NHäN là ngäi Viät gäc Tàu. Trong thäi gian näy, nhiäu tä chäc tình báo Trung Cäng xâm nhäp än cäp thông tin công nghä và kä thuät quân sä cäa Hoa Kä và đã bä khám phá và truy tä ra tòa án.

Ngày 20.11.2008, Ủy Ban Thắ m Đắ nh Kinh Tắ và An Ninh Mắ - Trung (U.S.-China Economic and Security Review Commission) cắ a Hoa Kắ đã trình lên Quắ c Hắ i mắ t bắ n báo cáo nhắ n mắ nh đắ n viắ c Trung Quắ c đắng thắ c hiắ n chắ ng trình tình báo đắ c biắ t nhắ m vào hắ thắ ng tin hắ c cắ a Mắ .

Ủy Ban nói trên là mắ t ủy ban do lắ ng đắ ng Quắ c Hắ i thiắ t lắ p vào năm 2000, gắ m 12 ngắ i, đắ phân tích vắ quan hắ kinh tắ và an ninh quắ c gia giắ a hai nắ c Hoa Kắ và Trung Quắ c. Phúc trình năm 2008 cắ a ắ y Ban dày 393 trang, trong đó đã đắ a ra 45 khuyắ n cáo cắ n đắ c thắ c hiắ n đắ chắ ng lắ i hoắ t đắ ng gián đắ p cắ a Trung Quắ c.

Trắ c khi đắ a ra các khuyắ n cáo này, Ủy Ban đã đắ n nghiên cắ u ắ Trung Quắ c, Đài Loan, Nam Hàn và Nhắ t Bắ n, mắ 8 cuắ c đắ u trắ n và tham khắ o vắ i cắ quan Cắ ng Đắ ng Tình Báo Hoa Kắ (United States Intelligence Community, đắ c viắ t tắ t là IC).

IC bao gắ m nhiắ u cắ quan (agencies) và tắ chắ c thuắ c hành pháp hoắ t đắ ng riêng rắ hay phắ i hắ p, có trách nhiắ m lãnh đắ o các hoắ t đắ ng tình báo cắ n thiắ t trong các lãnh vắ c quan hắ đắ i ngoắ i và an ninh quắ c gia. Ngắ i đắ u khiắ n IC là "Giám Đắ c Tình Báo Quắ c Gia" (Director of National Intelligence, viắ t tắ t là DNI). Đây là cắ quan đắ c thiắ t lắ p do Đắ o Luắ t Cắ i Cách Tình Báo và Ngắ Ngắ a Khắ ng Bắ năm 2004 (Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004) do chính Tắ ng Thắ ng đắ u khiắ n và kiắ m soát.

Bắ n báo cáo có phắ n ghi vắ tình trắ ng hiắ n nay Trung Cắ ng và phe thân Trung Cắ ng trong Đắ ng CSVN và ngành an ninh Viắ t Nam đã nhắ m vào cắ ng đắ ng ngắ i Viắ t tắ nắ n tắ i Hoa Kắ và ngắ i Hoa đắ nh cắ tắ i Mắ đắ phát triắ n mắ ng lắ i tình báo. Trung Cắ ng có trên 250 cắ quan chuyên đào tắ i các tin tắ c đắ ắ n cắ p thông tin qua tin hắ c. Nhiắ u đắ p viên Trung Cắ ng ắ n cắ p các bí mắ t quắ phòng, không gian và đắ bắ xắ ắ n. Đắ đánh lắ c hắ ng, Trung Cắ ng dùng lắ c lắ ng an ninh Tắ ng Cắ c 2 cắ a Viắ t Nam đắ tìm cách móc nắ i vắ i gia đình, con em cắ a khắ i cắ ng đắ ng ngắ i Viắ t tắ nắ n tắ i Hoa Kắ hay tắ i các quắ c gia khác đắ cài tình báo vào. Hắ u hắ t là dùng tiắ n bắ c mua chuắ c, sau đó là sai khiắ n.

Sắng 29.10.2008, có 3 nhân viên FBI đã đắ n nói chuyắ n vắ i các nhà báo ắ Little Saigon tắ i quắ n Cam, đã báo đắ ng vắ viắ c nhà cắ m quyắ n CSVN đã gắ i nhiắ u cán bắ tình báo sang Hoa Kắ đắ thắu nhắ n tin tắ c. Vắ i nhắ ng tin tắ c này, CSVN có thắ dùng đắ tuyắ n mắ nhắ ng ngắ i làm viắ c có lắ i cho trong nắ c, dù nhắ ng ngắ i đó vô tình không biắ t. Tắ i cuắ c hắ p báo nắ y, ký giắ Đắ Sắ n có hắ i rắ ng theo FBI, cắ ng đắ ng ngắ i Viắ t tắ i Hoa Kắ có nhắ ng nhắ c đắ m nào khiắ n CSVN đắ xâm nhắ p ? Mắ t nhân viên FBI trắ lắ i rắ ng, mắ t trong nhắ ng nhắ c đắ m quan trắ ng

nhät là sä chia rä !

Trong năm 2007 và 2008, nhiều người mới tình báo của Trung Cộng bắt phát giác, trong đó có một số liên hệ tới các thành viên của Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Mỹ do ông Sang Nhìn làm chủ tịch. Tin không nói rõ ông Sang Nhìn liên hệ đến người nào, nhưng chắc chắn ông Sang Nhìn giúp một số räc räi liên quan đến an ninh nên đã rút lui vĩnh viễn khỏi Hiệp Hội VAVE và truy cập các Channels cho Luật sư thân Cộng Nguyễn Hữu Liêm.

Ls Nguyễn Hữu Liêm gốc người quê ở tỉnh Quảng Trị và nắm chức Channels Hội Đồng Hoàng và Thân Hữu Quảng Trị Bắc California. Sau khi ông viết các bài tuyên truyền cho Cộng Sản Hà Nội thì bị cộng đồng người Việt tại nước ngoài Hoa Kỳ phản ứng mạnh mẽ nên Hội Đồng Quảng Trị đã yêu cầu ông rút khỏi Hội. Ngày nay Channels Hội Đồng Quảng Trị Bắc California là ông Giáo Sĩ Sĩ Học Lê Đình Cai, hiện đang cho một Đäi Hội Cộng Đồng Bắc California, người mà trong cuốn sách "Biên Đông Miền Trung" của cựu Thiäu Tá Liên Thành, Trưởng Ty Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên - Huế đã viết rằng Giáo sư Lê Đình Cai trong giai đoạn biên Đông Miền Trung đã tích cực biäu tình tới Huế làm áp lực đòi buộc Tổng Trưởng Thừa Thiên kiêm Trưởng Ty Cảnh Sát Quốc Gia Thừa Thiên Huế do Thiäu Tá Liên Thành chủ huy bắt có chức công và giam giữ. Một số tên Cộng Sản được Giáo sư Lê Đình Cai biäu tình giải thoát, đã trở lại giải thoát trên 5,000 người dân, quân, cán, chính VNCH tới các đô Huế trong biên cảnh Tät Miền Thân !

Sau khi thay thế ông Sang Nhìn làm Channels Hội Đồng Quảng Trị kiêm Channels Đäi u Hành của Hiệp Hội VAEA, Ls Nguyễn Hữu Liêm vừa rời về Việt Nam họp Đäi Hội Việt Kiều tại Hà Nội và khi trở lại Hoa Kỳ đã viết bài tựa đề "Näi giảiäi häi Việt kiều: Một nỗi bình an", có đoạn rằng "Ngày tháng của Đäi häi, cuộc phiêu lưu mạo hiểm, tôi cùng đồng nghiệp chào cờ. Bài "Tiếng quân ca" được vang cao trong căn hầm trú ẩn. Lúc thät. Tôi chäa hề từng nghe Quốc ca Việt Nam (nay) trong khung cảnh thä thäc nhä thä. Tôi uä thä đến bây giờ, tôi từng hát Quốc ca của miền Nam, trước năm 1963 thì cùng với bài hát buồn của "Suy tôn Ngô Tổng thống." Ba mươi ba năm qua là Quốc ca Hoa Kỳ xa lạ, Star Spangled Banner. Nay thì tôi lại nghe và chào Quốc ca Việt Nam và lá cờ đỏ sao vàng. Con người là con vật của biển khơi. Con người máu chiến tranh mang hồn nước. Tôi cảm nhận được một dòng điện chạy từ đáy lòng theo xương sống lên trên cơ thể như là khoänh khäc thäc däy và chuyển mình của năng lực Kundalini. Tôi nhìn lên phía trước, khi vừa hát bài Quốc ca, miệng chäc cô và bà đäi biäu thể Pháp đang chạy lên sân khấu, vä tay đồng ca bài "Nhä có bác Hồ trong ngày vui đäi thäng". Tôi nhìn qua các thân hữu Việt kiều tại Mỹ, và ngạc nhiên khi thấy họ hát käc nhäng người mà tôi không ngờ đang vỗ tay hào hứng la to, Việt Nam! Hồ Chí Minh! Cộng hòa tự do, và tôi, cùng hân hoan trong tất cả (vấn đề) cái hồn nhiên mà dân tộc ta đã bước vào thời kỳ trở về."

CSVN mở đường cho hai nhà đầu tư tại Gilroy và xem San Jose là Hà Nội thứ hai

Tác Giả: Hoàng Trung Lê/Quáng Ngãi Nghĩa Thác
Chúa Nhật, 07 Tháng 3 Năm 2010 10:16

Thá là dá luán cáng đáng ngái Viát tá nán Cáng Sán tái Hoa Ká và kháp nái lái lên tiáng nguyán ráa Ls Nguyán Háu Liám. Tháy bát lái nán Hái VAEA đã báu chánh sá rác David Dáng lên làm Chá Tách Hái Đáng Quán Trá (Chairman). Ls Nguyán Háu Liám giá chác Chá Tách kiám Táng Giám Đác Đái u Hành (President & CEO); Ls Vũ Ngác Trác làm Táng Thá Ký (Secretary); Phó Chá Tách là Háa Ngá ; Trán Hùng làm Tài Vá (Treasurer). Các nhán vát khác trong Ban Giám Đác gám bà Quinn Trán làm phó Chá Tách đác trách Đáu Tá ; ông Mán Phan là Phó Chá Tách Đái u Hành Hoát Đáng; ông Kenneth Lê là Giám Đác phá trách quan há vái Viát Nam; ông Michael Minh Nguyán là chánh nhán cáa Công ty Đáa ác Skybridge Commercial tái San Jose, phá trách ká hoách phát trián cùng vái bà Helen Nong, Angelina Má-Tián và áy vián danh đá là ông Thành Nguyán. (Xem tái Link: <<http://vaeaonline.org/>>).

Đáng Hái XEM HIáP Hái VAEA LÀ MáT TRáN TIáN PHáNG

Cùng lúc viác chào máng ông David Dáng tái Hà Nái, thì Tòa Đái Sá Viát Nam á Hoa Thánh Đán và các Táng Lãnh Sá Quán Viát Nam tái San Francisco cũng nhá tái Houston Texas cũng đã có nháng chúc máng náng nhát đán ông David Dáng đáng cáng Tòa Bách Oác bánh nhám vào chác vá Ủy Viên cáa Quá VEF.

Hái và Đái Sá Quán Viát Nam tái Hoa Ká cũng nhá Táng Lãnh Sá CSVN tái San Francisco đánh giá ráng nháng năm tráng đá thành phá San Jose vái gán 100,000 ngái Viát Nam đánh cá đáng xem là Thá Phá Cháng Cáng Sán, là đáu náo cáa các phong trào cháng Cáng, biáu tình cháng Cáng hàng đáu tái Hoa Ká và cáng toàn hái ngoái; nháng ngày nay Hà Nái cho ráng "San Jose nay là Thá Đá Hà Nái thá hai tái nán cáng ngoái" cáa Cáng Hòa XHCN Viát Nam ! Tái sao ?

Hái đánh giá rát cao sá tích các đáng gáp cáa ông David Dáng và Hiáp Hái Doanh Nhân Viát Má (VAEA) náy trong viác triát há đáng cáng khá năng cháng Cáng cáa ngái Viát tá nán tái Hoa Ká ; má ráng kinh doanh, tám ánh háng kinh tá, chính trá cáa CSVN vào chính quác Hoa Ká .

Sau đây là mát vài nét mà các giái chác trách nhiám tái Hoa Thánh Đán đáng quan sát:

Đáng - Vá ông David Dáng:

Ông David D...ng thu...c gia đình chuyên nghề kinh doanh giấy và sản xuất giấy bán mang tên CoGiDo tại Việt Nam trước đây được VNCH. CoGiDo viết tắt cho “Công Ty Giấy Đ...ng Nai, văn phòng chính ở Sài Gòn và nhà máy tại khu Công nghiệp Biên Hòa, Đ...ng Nai. Sau khi CSVN chiếm Miền Nam, Công Ty CoGiDo vẫn tồn tại và hoạt động có tính cách hợp doanh và dần dần phát triển lên tầm quốc gia có chi nhánh nhiều thành trong chế độ Cộng Sản. CSVN mua nhượng thu Công ty CoGiDo, nhưng không quen nghề nên đành để cho thân phận ông David D...ng tiếp tục quản lý. Các anh em David D...ng và Victor D...ng làm chuyên viên.

CoGiDo được nhà nước CSVN mua toàn quyền... cho đến một hôm vào năm 1979 thì anh em gia đình David D...ng, Victor D...ng bị mất một khối Việt Nam. Họ đi vượt biên theo đường ng...i Tàu được CSVN bán vé cho đi vượt biên công khai. Anh em David D...ng sau 2 năm ở Phi-Luật-Tân, đã được chuyển đến San Francisco vì họ vượt biên được ở vùng San Francisco, Oakland. David D...ng đi làm công cho một công ty thu gom rác và tái chế phụ liệu của Hoa Kỳ để lấy kinh nghiệm. Vài năm sau ông trở về Việt Nam và bán hết tài sản của CoGiDo để đưa tiền qua Mỹ để lập Công Ty mang tên CoGiDo tại Oakland. Vì công ty CoGiDo tại Việt Nam là do ngân sách nhà nước CSVN mua, do Sở Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh quản lý, trước thuộc Bộ Công Nghiệp. Gia đình của thân phận David D...ng chỉ chiếm một phần hợp doanh ít ỏi mà thôi, nhưng vì lý do nào mà David D...ng có thể về Việt Nam bán đứt, xóa bỏ Công Ty CoGiDo để mang tài sản qua Oakland thuộc bang California để thành lập Công Ty CoGiDo được? Dù dù lò đui, người ta thấy rõ CSVN mua CoGiDo Việt Nam để đưa tiền cho David D...ng mang qua Mỹ để lập CoGiDo tại Oakland. Vì bị nhieu người xì xào nên David D...ng hợp ý bỏ CoGiDo để lập Công ty mang tên "California Waste Solutions" (CWS) từ giữa năm 1990 dưới hình thức là một công ty gia đình do anh em David D...ng và Victor D...ng đi đầu hành cho đến ngày nay với số vốn khoảng US\$ 50 Triệu.

Năm 1992, CWS thành lập để hợp đồng thu gom rác và tái chế phụ liệu tại thành phố Oakland. Cuối năm 2000 David D...ng cho mở rộng hoạt động đến thành phố San Jose nhưng chế độ làm nhà thầu phụ dưới Công Ty NorCal Waste Systems mà thôi.

Khoảng đầu năm 2006, David D...ng đi đêm với Thị Trưởng San Jose lúc bấy giờ là Jon Gonzalez để mua thửa đất tiếp cận nhà công ty NorCal Waste Systems. Anh em David D...ng và Victor D...ng dứt hơi cho thuê thửa đất cho Ron Gonzalez và đồng nghiệp tặng lương cho nhân viên số sinh nên thuê thửa đất của Ron Gonzalez tại quy hoạch nhà ở bang Công Ty NorCal Waste Systems mà không thông qua Hội Đ...ng Thành Phố San Jose. Vợ bạn bè đồng nghiệp và thửa đất của Ron Gonzalez và phần tá với ngân sách của thành phố San Jose là Joe Guerra đã bị Cảnh Sát quản hạt Santa Clara bắt giữ ngày 22-6-2006 liên quan đến án US\$11.25 triệu của M...Kim (ZZZLink:

<http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1653858/posts> và nhớ đó ông Chuck Reed được bầu lên làm Thị Trưởng San Jose cho đến hôm nay. Vụ án này gây sôi nổi vì phía CWS của David D...ng đã bị tiền thuê một số người lãnh đạo Cộng Đ...ng và các hội đoàn ng...i Mỹ gốc

CSVN mắ đắ hắ tắ i Gilroy và xem San Jose là Hà Nắ i thắ hai ắ hắ i ngoắ i

Tác Giả: Hoàng Trung Lê/Quắ ng Ngắ Nghắ Thắ c
Chúa Nhật, 07 Tháng 3 Năm 2010 10:16

Viắ t ắ San Jose ký tên phắ n đắ i, biắ u tình đắ làm áp ắ c. Cuắ i cùng thì Ron Gonzalez mắ t chắ c Thắ Trắ ng và David Dắ ng lãnh thắ u đắ c mắ t nắ a gói, tắ c chắ đắ c thắ u thu nhắ t và tái chắ phắ liắ u thôi chắ viắ c hắ t rác đắ c dành cho mắ t công ty khác cắ a Mắ . Trắ c thắ ng ắ i nắ y, David Dắ ng đã bắ tiắ n vắ n đắ ng cho Nghắ viên Chuck Reed thắ ng cắ vào chắ c tân Thắ Trắ ng San Jose và tắ đố, mắ i liên quan vắ i Viắ t Nam giắ a Chuck Reed là qua trung gian cắ a David Dắ ng và sau nắ y còn khắ ng khít hắ n qua vai trò cắ a Nghắ viên Madison Nguyắ n.

Tiắ p theo, David Dắ ng có công ắ n trong viắ c dùng tiắ n cắ a CSVN đắ hắ trắ cho Madison Nguyắ n đắ c cắ vào chắ c vắ Nghắ Viên Khu Vắ c 7 tắ i San Jose (sắ trình bày phắ n sau). Hiắ n nay mắ i nắ ắ c cắ a David Dắ ng là bắ tiắ n vắ n đắ ng cho Ls Trắ n Thái Văn ra tranh cắ vào chắ c vắ Dân Biắ u Liên Bang Hoa Kắ .

Chiắ u chắ nhắ t 13-12-2009, sau khi trắ vắ tắ Đắ i Hắ i Viắ t Kắ u, ông David Dắ ng tắ chắ c buắ i gây quắ cho DB Trắ n Thái Văn tắ i GI Forum, San Jose. David Dắ ng cho US\$4,800.00, vắ cắ a David Dắ ng tắ ng US\$4,800. Victor Dắ ng và vắ cũng tắ ng mắ i ngắ ắ i US\$4,800.00 vì luắ t bắ t buắ c mắ i ngắ ắ i tắ ng quắ tranh cắ khắ ng quá US\$4,800.00. David Dắ ng cũng mang thêm nhắ ng ngắ ắ i khác trong Hiắ p Hắ i VAEA nhắ ông Triắ u Phát (Frank Jao) chắ nhân cắ a khu thắ ng mắ i Phúc Lắ c Thắ tắ i Nam California.

Hắ xem tắ i California, khi ông Nghắ Viên Chuck Reed ra tranh cắ chắ c Thắ Trắ ng đắ thay thắ ông Ron Gonzalez mắ t chắ c thì David Dắ ng cũng cho tiắ n hắ u hắ . Khi Cắ ng Đắ ng Viắ t Nam Bắ Cali biắ u tình chắ ng thắ trắ ng Chuck Reed và Nv Madison Nguyắ n đắ đòi Little Sài Gòn thì ông David Dắ ng cũng đắ n cho tiắ n hắ u hắ . Khi Nam Cali xây tắ ng đắ i chiắ n sĩ Viắ t Mắ đã bắ mình vì lý tắ ng chắ ng Cắ ng bắ o vắ dân chắ tắ do thì ông David Dắ ng cũng tắ ng cắ chắ c nghìn Mắ Kim. Khi San Francisco xây cắ ng chào Little Saigon thì David Dắ ng cũng tắ ng cắ chắ c nghìn. Khi CSVN tắ chắ c "Meet Vietnam" tắ i tòa thắ chính San Francisco thì David Dắ ng cũng là kắ hàng đắ u hắ trắ tài chánh. Khi Hà Nắ i tắ chắ c Đắ i Hắ i Viắ t Kắ u yêu nắ c thì David Dắ ng vắ hắ i trắ ng Mắ Đìn, ngắ i ghắ danh đắ và dĩ nhiên hắ trắ tài chánh. Lúc DB Mike Honda mắ i đây vắ n đắ ng gây quắ tái tranh cắ tắ i San Jose, David Dắ ng đắ n tắ ng tiắ n. Nay thì ông lo chắ y đôn đáo tắ Hà Nắ i đắ n California đắ lo ắ ng hắ tiắ n và vắ n đắ ng tranh cắ cho DB tiắ u bang Trắ n Thái Văn ra tranh chắ c Dân Biắ u Liên Bang Hoa Kắ .

Nhắ ng khoắ n tiắ n ông David Dắ ng bắ ra khắ ng phắ i là nhắ , là hắ ng trăm nghìn Mắ Kim và tiắ n đó khắ ng phắ i là tiắ n túi cắ a David Dắ ng hay cắ a Công tác rác CWS. Tiắ n nắ y đắ n tắ đắ u? Các giắ i quan sát tắ i Hoa Kắ cho rắ ng đó là tiắ n tắ ngắ sách Đắ ng CSVN dành cho viắ c thi hành Nghắ Quyắ t 36.

